



คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔



ท่านประธานอำนวยการ กรรมการกำกับห้องสอบ และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงทุกท่าน

มหาเถรสมาคม ซึ่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง จำเพาะนักธรรมชั้นตรีในวันนี้ ขออนุโมทนาคุณความดีของประธานอำนวยการ กรรมการกำกับห้องสอบ และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้อุทิศสรรพกำลัง ปฏิบัติบริหารจัดการสอบดังเช่นทุกปี แม้ในยามที่เราทั้งหลายต่างเผชิญสถานการณ์โรคระบาด แต่ก็ยังสู้สุดสหายพยายามสนองภารธุระการคณะสงฆ์ ให้ลุล่วงไปตามภาวะได้อย่างน่าชื่นชม ในขณะเดียวกัน ก็ขออนุโมนาน้ำใจนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงทุกท่าน ที่ชวนชวายเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้งการเล่าเรียนพระธรรมวินัย อันเป็นหน้าที่ของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาทุกรูป

การสอบธรรมสนามหลวงคำรบนี้ ประจวบอภิลักขิตสมัยซึ่งพึงอนุสรเป็นพิเศษ ด้วยจัดขึ้นในศกแห่งการถวายมหาสมณสดุดี รำลึกถึงพระคุณูปการของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปี นับแต่วันสิ้นพระชนม์ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ อนุสนธิการที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก

การจัดระเบียบและหลักสูตรการศึกษาพระธรรมวินัยสำหรับนวกภิกษุ ให้สอดคล้องต้องสมัย รวมถึงตลอดถึงการเรียบเรียงตำรา และอุปกรณ์ในการเล่าเรียนดังที่ท่านได้อาศัยเป็นเครื่องบำรุงสติปัญญา อยู่ในบัดนี้ ล้วนมีเค้ามูลมาแต่พระวิจารณ์ปัญญาอันสุขุมคัมภีรภาพ แห่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า พระองค์นั้นเป็นปฐม เพราะฉะนั้น การที่ท่านทุกรูปได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบท แล้วมีศรัทธาศึกษาอบรมตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม จึงนับว่าท่านได้ร่วมฉลองพระกรุณาธิคุณ และถวายมหาสมณสดุดีเป็นพิเศษกรณีนี้ ด้วยความกตัญญูกตเวทิต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้ด้วยอีกโสดหนึ่ง

/พระธรรมวินัย.....

พระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นรัตนอันประณีตเลิศค่าสูงสุด มีอาภรณ์ใดเทียบเทียมได้ ไม่ว่าท่านจะดำรงตนอยู่ในสมณเพศสืบไปตราบเท่าชีวิต หรือเท่าที่ตั้งใจจะดำรงอยู่เพียงชั่วเวลาระยะหนึ่ง หากท่านได้รู้จักซาบซึ้งถึงพระธรรมคุณ ได้ตระหนักเห็นคุณค่าอันประเสริฐสุดของรัตนดวงนี้ และสามารถพัฒนาวิธีอัญเชิญไปเทิดไว้เป็นยอดมณีแห่งชีวิต ตราติดประจำดวงใจได้แล้ว ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานภาพใด ท่านย่อมจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาและการสอบธรรมครั้งนี้ โดยทั่วถึงกัน บรรดาทุกข์โทษภัยพิบัติหรืออุปสรรคทั้งปวงอันไม่พึงประสงค์ ย่อมอาจถูกปลดปล่อยให้ดับสูญหรือบรรเทาเบาบางลงไปได้ ก็ด้วยแก้ววิเศษสารพัดนึกอันมีนามว่าพระธรรมรัตนนี้เอง จึงขออาราธนาและเชิญชวนให้ทุกท่านผู้ธรรมได้ตั้งใจเรียนรู้ภูมิธรรมชั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป โดยการเข้าศึกษานักธรรมชั้นโท และชั้นเอกต่อจนครบทุกหลักสูตร และขอจงช่วยกันเผยแผ่พระพุทธรธรรม ที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฎฐิแล้ว ไปฉายแววประดับใจเพื่อนสหธรรมิก และพุทธศาสนิกชน ผู้ยังไม่มีโอกาสได้รู้ธรรมที่ถูกต้อง ให้ได้เห็นครรลองทางสว่างตามอย่างท่านต่อไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลสมบัติที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาด้วยดี โปรดอำนวยความสุขสวัสดิ์ และความเจริญอกงามในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป เทอญ.



(สมเด็จพระมหาธีรวงศ์)

แม่กองธรรมสนามหลวง